



ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การให้กลับมาจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตามประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การหยุดการจัดการเรียนการสอน เป็นการชั่วคราวและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ และอ้างอิงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐๗) ซึ่งได้ กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง อว. พิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นั้น

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง อว. ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอน จะดำเนินการในแบบผสมผสาน ในแบบออนไลน์ แบบสอนในชั้นเรียน และแบบอื่น ตามเงื่อนไขความจำเป็นของแต่ละประเภทรายวิชา โดยรายละเอียดแนวทางการสอนวิชาประเภทต่างๆ จะเป็นไปตามการประกาศเพิ่มเติมในช่องทางระบบสารสนเทศการศึกษาวិทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบ COMMAS)

๒. ให้อาจารย์และนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หรือได้เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ทำการสอน หรือเรียนในรูปแบบออนไลน์จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ผู้สอนทราบ และไม่ให้อีกผู้หนึ่งขาดงานหรือขาดเรียน โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ผู้สอน มอบหมายงาน หรือจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นการทดแทน

๓. วิทยาลัย ได้จัดทำเล่มคู่มือการปฏิบัติ “COVID-19 “New Normal” protocols handbooks” ซึ่งได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในการจัดสถานะแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จังหวัด และประกาศของรัฐบาล โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษารายละเอียด (ซึ่งแยกออกเป็น สำหรับหลักสูตรระดับเตรียมอุดมดนตรี และสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ที่ <https://www.music.mahidol.ac.th/covid-19/>

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ)
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์